

## อธิการบดี มรภ.พระนครศรีอยุธยาเร่งนำตัวนักเรียนเสียใจเกี่ยวกับสอบหมอ

■ นำเสนอเมื่อ 12 พ.ค. 2559

"มรภ.พระนครศรีอยุธยา" ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีนักเรียนเสียใจเกี่ยวกับสอบหมอ ม.รังสิต แจงไม่ตั้งใจ ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงแล้ว  
วอนอย่าเพิ่งตัดสินเด็ก ขอหลักฐานที่ชัดเจนก่อน "อธิการบดี  
มรภ.พระนครศรีอยุธยา" เผยทั้งน้ำตาเสียใจมีนักเรียนเกี่ยวกับ

วันนี้ ( 11 พ.ค. ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนครศรีอยุธยา รศ.ดร.พงศ์ ทรดาล อธิการบดี มรภ.พระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนสกุล รองอธิการบดี มรภ.พระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวกรณีมีนักเรียน มรภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าไปรวมขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2 ) ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรศ.ดร.พงศ์ ทรดาลว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนว่า มีนักเรียน มรภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริต โดยใช้แว่นตาและวงจรวีเล็คทรอนิกส์ นั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งใจ พยายามรวบรวมข่าวและหาข้อมูลมาตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเป็นเรื่องระดับประเทศ

รศ.ดร.พงศ์ ทรดาล กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เด็กที่ถูกกล่าวหาเป็นใคร ทำไปเพราะอะไร ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงยังไม่เรียกใครมาชี้แจง และไม่ตัดสินหรือกำหนดว่าจะลงโทษขั้นไหน เพราะเป็นอนาคตของเด็ก ขออย่าว่าตองดูข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เชื่อว่าไม่มีมหาวิทยาลัยไหนต้องการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเด็กจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน เราไม่ต้องการเด็กเก่งมาเรียน แต่ต้องการเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถทำให้เป็นเด็กเก่งได้ เราต้องปั้นดินให้เป็นดาว สร้างคนดี มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

"มรภ.พระนครศรีอยุธยา" ตั้งมา 124 ปี ผลิตคนดี ออกไปสู่สังคมจำนวนมาก และสั่งสมชื่อเสียงมานาน เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ผมก็รู้สึกเสียใจ ที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ในบางเมือง สมาคมศิษย์เก่าและผูกครองจำนวนมาก แสดงความเป็นห่วงเรื่องที่เกิดขึ้น และต้องการให้มาตรวจการเข้มงวดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมกับนักศึกษา ดังนั้นจากนี้ไปมหาวิทยาลัยจะต้องหามาตรการดูแลเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตามจากข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลจำนวนนักศึกษาที่กำลังรับสมัครอยู่ลดลง เพราะ มรภ.พระนครศรีอยุธยา มีชื่อเสียงและเด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนมาเรียนอยู่แล้ว"รศ.ดร.พงศ์กล่าว

ด้าน ผศ.ธีระศักดิ์ กล่าวไว้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำภายนอกมหาวิทยาลัย ก็ต้องปล่อยให้ไปไปตามกฎหมาย และถ้าผิดจริงก็ต้องพินสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่แล้ว แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548 ที่กำหนดบทลงโทษนักศึกษาที่ทำผิด ซึ่งมีตั้งแต่ตักเตือน ทำทัณฑ์บน พักการเรียน และไล่ออก ส่วนจะลงโทษขั้นไหนนั้น ต้องดูที่ความผิดอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคล ไม่อยากให้มองว่าผิดที่สถาบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความรู้สึกเมื่อมีการระบุว่า นักศึกษาของ

มรภ.พระนครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าว อธิการบดี มรภ.พระนครไม่ได้ตอบในทันที นิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง แล้วตอบด้วยเสียงที่สั่นเครือว่า เสียใจมาก พรอมหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อมาซับน้ำตา

ที่มา เดลินิวส์ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:10 น.